

Số : 42./ KH- THĐH

Đông Hồ, ngày 20 tháng 10 năm 2020

**KẾ HOẠCH**  
**DAY PHỤ ĐẠO - BỒI DƯỠNG HỌC SINH**  
**Năm học 2020- 2021**

Căn cứ theo kế hoạch số 15/KH-THĐH ngày 09/9/2020 của Trường Tiểu học Đông Hồ về nhiệm vụ năm học 2020- 2021;

Căn cứ kế hoạch số 37/KH-THĐH ngày 10/10/2020 của Trường Tiểu học Đông Hồ về Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020- 2021.

Theo tình hình thực tế của đơn vị bộ phận chuyên môn đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phụ đạo học sinh như sau:

**I/ Mục đích yêu cầu :**

Giúp học sinh khá giỏi mở rộng, nâng cao kiến thức, phát huy tính tích cực sáng tạo, nâng cao tư duy, rèn luyện kỹ năng tự học.

Giúp học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng ôn tập, củng cố lại nội dung cơ bản nhằm đạt chuẩn theo quy định.

**II/ Biện pháp thực hiện**

**1) Phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng.**

GVCN cũng phải xây dựng kế hoạch phụ đạo cụ thể cho từng học sinh phối hợp với phụ huynh trong việc giảng dạy và giáo dục. BGH theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Duy trì 10 phút truy bài đầu giờ vào buổi sáng (từ 7 giờ 25 đến 7 giờ 35) đồng thời kèm cặp các em một số ngày trong tuần: đầu buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 14 giờ hoặc cuối buổi chiều từ 16 giờ 40 đến 17 giờ 10 phút.

Giáo viên tạo cơ hội cho các em được trao đổi, phát biểu nhiều trong giờ học, động viên, khích lệ các em trong học tập; tuyên dương những em có tiến bộ, nhẹ nhàng, cởi mở và gần gũi hơn với các em nhút nhát để các em tự tin trong học tập. Những giải pháp đưa ra nếu áp dụng không đem lại hiệu quả thì phải chấn chỉnh một cách kịp thời.

Nhà trường vận động các nhà hảo tâm, các bậc phụ huynh giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn quần áo, sách vở, gạo, thẻ BHYT... Để giúp các em có hoàn cảnh khó khăn yên tâm học tập nhà trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc vận động các em ra lớp đầy đủ, đi học thường xuyên cả 2 buổi/ngày.

Giáo viên tăng cường dự giờ đồng nghiệp 14 tiết/ năm ở cả các khối lớp để học hỏi kinh nghiệm đồng thời nghiên cứu thêm tài liệu, sách tham khảo, sưu



tâm các trò chơi, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng dạy học để có phương pháp dạy lôi cuốn, thu hút học sinh. Riêng Ban giám hiệu dự mỗi giáo viên 02 tiết/ năm.

Ban giám hiệu tổ chức kiểm tra xác suất học sinh hai môn Toán và Tiếng Việt và bảng cửu chương 3 lần/ năm (tháng 11, 02, 04). Đồng thời, phối hợp với GVCN đề ra biện pháp khắc phục tiếp theo. Những học sinh có tiến bộ sẽ được nhà trường tuyên dương trong tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần.

Giáo viên chủ nhiệm kết hợp chặt chẽ với PHHS trong việc duy trì sĩ số, kèm cặp học sinh học ở nhà (trao đổi khi PH qua phiếu liên lạc điện tử, qua điện thoại, khi phụ huynh đưa rước học sinh hoặc trực tiếp đến nhà...)

Hàng tuần Ban giám hiệu trực tiếp dạy Toán (ôn) cho học sinh lớp 2, theo quy định tiết dạy của Hiệu trưởng (2 tiết/ tuần) phó hiệu trưởng (4 tiết/ tuần), đây là cơ hội để ban giám hiệu kịp thời nắm bắt được tình hình học tập của các em, hỗ trợ tốt cho công tác quản lý và chỉ đạo chuyên môn.

#### **b. Bồi dưỡng học sinh khá, giỏi:**

Phân loại học sinh để có biện pháp bồi dưỡng phù hợp.

Kiểm tra 10 phút truy bài đầu giờ, tập trung cho học sinh làm nhanh và giải thích các bài tập trắc nghiệm. Tiết Bồi dưỡng- phụ đạo (đối với lớp 1,2) giáo viên phải có nội dung soạn riêng dành cho học sinh có khả năng về toán và tiếng Việt. Giờ học bồi dưỡng- phụ đạo, học sinh được sắp xếp ngồi một dãy riêng để giáo viên tiện việc theo dõi và giảng dạy. Thành lập đôi bạn cùng tiến để các em hỗ trợ lẫn nhau trong học tập. Giờ truy bài, tập trung vào hai đối tượng là học sinh các em có năng khiếu, các em học còn chậm.

Nhà trường trang bị thêm một số sách bồi dưỡng nâng cao để giáo viên nghiên cứu đưa vào giảng dạy. Chỉ đạo giáo viên cung cấp cho HS bài tập nâng cao để các em nghiên cứu làm thêm ở nhà và tổ chức sửa bài lúc thích hợp (đầu giờ hoặc cuối giờ học). Giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ để học sinh giải thêm một số bài tập toán khó trên mạng Internet. Tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh, Tin học và Toán song ngữ để phát triển khả năng tư duy và các kỹ năng sống cần thiết cho các em.

Trong năm, nhà trường tổ chức nhiều phong trào để cho các em thể hiện năng khiếu của mình như : Thi Vở sạch- chữ đẹp, Toán tuổi thơ, Toán song ngữ, thi tiếng Anh, Tin học trẻ....

Đảm bảo cuối năm, tỉ lệ học sinh đạt về kiến thức các môn học và các hoạt động giáo dục khác như sau:

- Hoàn thành chương trình lớp học (cuối năm): 97 %; riêng lớp 1 là 95%.
- Hoàn thành chương trình lớp học (sau khi kiểm tra lại lần 2): 98.5%
- Phẩm chất: Đạt 97% trở lên
- Năng lực: Đạt 97% trở lên
- Hoàn thành chương trình tiểu học: 99%

- Học sinh hoàn thành xuất sắc nội dung học tập các môn học: 30%

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng, phụ đạo học sinh trong năm học 2020-2021. Đề nghị các tổ khối lập kế hoạch bồi dưỡng phụ đạo học sinh một cách cụ thể để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Nơi nhận:

- Bộ phận CM
- Tổ khối
- Lưu

HIỆU TRƯỞNG



*Huyền Thị Hòa*

